

ประเด็นการชี้แจง การปราบปรามขุมยาตองเหล้า

วันที่ 27 ตุลาคม 2562

ประเด็น : นายประนอม เข็มชัยภูมิ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเหล้าภาคเหนือ เผยถึงกรณีนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง สั่งการมายังกรมสรรพสามิต ให้เร่งปราบปรามขุมยาตองเหล้า หลังพบว่าชาวบ้านใน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เสียชีวิต 3 ราย เพราะซื้อยาตองเหล้าที่มีส่วนผสมของสมุนไพรสามสิบผสมคางคก โดยระบุว่ามาตรการของสรรพสามิตเป็นเพียงข้ออ้างในการเข้าไปทำลายวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพราะคำว่ายาตองเหล้า มีความหมายมากกว่าเหล้า ซึ่งกรมสรรพสามิตควรแยกแยะ ไม่ควรใช้มาตรการเหมารวม เพราะการทำยาตองเหล้าไม่ได้ใส่คางคกทุกสูตร การใช้เหตุนี้ กวาดล้างทั้งหมดถือว่าไม่เหมาะสม เพราะยาตองคือภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ ถือว่ากรมสรรพสามิตกำลังใช้มาตรการทำลายภูมิปัญญา เป็นการทำลายการแปรรูปข้าวในระดับพื้นบ้าน และจะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงอย่างแน่นอน การกระทำของกรมสรรพสามิตกำลังทำให้ทุนใหญ่ไร้คู่แข่ง ชี้ชัดได้ว่ากรมสรรพสามิตเป็นแค่เครื่องมือของทุนใหญ่อย่างชัดเจน ทั้งนี้เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านภาคเหนือกำลังหาหรือเพื่อจะมีมาตรการตอบโต้ออกมา เชื่อว่าเครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทยคงไม่นิ่งนอนใจ เพราะเป็นการกวาดล้างแบบเหมารวม

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

ข้อชี้แจง : กรณีประเด็นข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยนายประนอม เข็มชัยภูมิ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเหล้าภาคเหนือ กล่าวว่ามาตรการของกรมสรรพสามิตในการเร่งปราบปรามขุมยาตองเหล้า เป็นเพียงข้ออ้างในการเข้าไปทำลายวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นการทำลายการแปรรูปข้าวในระดับพื้นบ้าน และกำลังทำให้นายทุนใหญ่ไร้คู่แข่ง กรมสรรพสามิตขอเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้

- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อนุญาตให้ผู้ที่จะประสงค์จะผลิตสุราชุมชน ซึ่งเป็นสุราพื้นบ้านสามารถที่จะดำเนินการผลิตได้ทั้งในรูปแบบของสุราแช่พื้นบ้าน เช่น อุ กระแช่ สาโท หรือสุรากลั่นชุมชน โดยสุราททั้งสองประเภทนี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากกรมสรรพสามิต ในฐานะที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฯ ดังกล่าว ก่อนจึงจะออกจำหน่ายได้ เพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคมีความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ต้องการนำสุราแช่พื้นบ้าน หรือสุรากลั่นชุมชนดังกล่าว ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายจากกรมสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว

ไปใช้เพื่อการผลิตเป็นยาแผนโบราณ โดยผสมสมุนไพรหรือวัตถุดิบพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคตามตำรับยาแผนโบราณ ก็สามารถดำเนินการได้โดยขอขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาสมุนไพรแผนโบราณกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้เช่นเดียวกัน

จะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมสรรพสามิต และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ได้ปิดกั้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่อย่างใด แต่จำเป็นต้องมีการออกกฎระเบียบ เพื่อใช้กำกับกำกับการจำหน่ายสุราที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ไม่ขัดต่อหลักสุขอนามัยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้เช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆ ที่ใช้บริโภคดื่มกิน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารต่างๆ ก็ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน

ผู้ชี้แจง : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง